

วันนี้ปลื้มจะมาเล่าเหตุการณ์และประสบการณ์ของการไปเรียนภาคฤดูร้อนที่เราได้เจอที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองอาโอโมริให้ทุกคนได้ฟัง เพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจถ้าหากว่าใครอยากไปเรียนหรือไปทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

วันแรกที่ของการออกเดินทางออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 21.50 น. เพื่อนไปที่สนามบินฮาเนดะแล้วขึ้นเครื่องต่อไปที่เมืองอาโอโมริจุดหมายของเรา พอลงที่อาโอโมริก็รู้สึกว่ามันหนาวนะ >< ซึ่งชอบมากพอไปถึงก็เจอพี่คนไทยที่จะมาเป็นล่ามและผู้ช่วยนั่นคือ พี่เบ๊บ พี่ทามะจัง พี่เต็น และคนอื่นๆอีกเยอะมาก วันแรกก็มีการแนะนำตัว แนะนำสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยให้กับพวกเราได้รู้จัก ในช่วงอาทิตย์แรกนั้น ทางอาจารย์จะเป็นคนนำทัวร์สถานที่ต่างๆภายในเมืองอาโอโมริ ซึ่งสถานที่ที่พวกเราได้ไปนั้นเป็นที่สวยงามมากๆเลย อาทิเช่น ปราสาท Hirosaki แม่น้ำ Towada Lake พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ประเพณีพื้นเมืองของอาโอโมริ) รวมไปถึงหมู่บ้านอันเก่าแก่ที่มีอายุราวๆ 5,000 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งปราสาท Hirosaki นั้นเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดในเมืองอาโอโมริ เพราะจะมีทั้งปราสาทและดอกซากุระเป็นพื้นหลังที่สวยงามมากๆ ถึงกลุ่มแลกเปลี่ยนของเราจะไปช้าหน่อยทำให้ดอกซากุระร่วงไปบ้างบางส่วนแต่ก็ยังเห็นถึงความสวยงามของดอกซากุระอยู่ ส่วนพื้นที่รอบๆก็จะมีงานเทศกาลมีเอาของมาขายทั้งของกินของเล่นและอื่นๆอีกมากมาย (อ้ออยู่ที่นั่น) มากันที่แม่น้ำโทวาดะ หรือ Towada Lake เป็นแม่น้ำที่สวยงามมากล้อมรอบไปด้วยเกาะที่ยื่นออกมาทำให้เป็นวิวที่สวยงามอากาศเย็นจนทำให้หิมะยังมีอยู่บางส่วน ในทริปนี้ผมได้ไปเจอหิมะครั้งแรกในชีวิตเลยถึงจะมีน้อยแต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลย ต่อมาเราได้ไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นประเพณีพื้นบ้านของเมืองอาโอโมริ ซึ่งเป็นการนำผีกระดาษมาวาดลวดลายต่างๆสวยงามแล้วนำไปเป็นขบวนพาเรดให้กับชาวเมืองได้ชมพร้อมๆกับการมีคนตีกลองไทโกะเพื่อให้ขบวนพาเรดดูครึกครื้นน่าชมประเพณีนี้มีประวัติอันยาวนานและก็จะสืบทอดต่อไปรุ่นสู่รุ่นของคนภายในเมืองอาโอโมริ อาทิตย์ที่ 2 ของการมาซัมเมอร์ที่นี่ ทุกคนจะเข้าเรียนในห้องของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนคำศัพท์กับมารยาทต่างๆที่ต้องเรียนรู้เพราะพวกเราต้องแยกย้ายกันไปอยู่ตามบ้าน Host เราเรียกกิจกรรมนี้ว่า Farm stay ซึ่งคือการไปอยู่กับครอบครัวคนญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและฝึกใช้ภาษาได้มากขึ้น แต่ไม่รู้เป็นความโชคร้ายหรือโชคดีในกลุ่มของผม เพราะว่าในกลุ่มของผมไม่มีล่ามไปกับพวกเราด้วย ซึ่งผมรู้สึกเสียใจมากที่สุดที่ไม่สามารถคุยกับพวกเขาได้อย่างเต็มที่จึงคิดว่าพอลกลับมาที่ไทยจะฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังซึ่งพอสื่อสารไม่ค่อยได้ ทางฝั่ง Host ก็เข้าใจและพยายามสื่อสารกับเราอย่างตั้งใจซึ่งขอบคุณมากๆเลย อาทิตย์สุดท้ายทุกคนก็ชื่อของฝากและให้ของฝากที่ได้นำมาจากที่ไทยเพื่อให้กับเพื่อนๆคนญี่ปุ่นแต่ละคนพอได้รับของฝากจากพวกเราพวกเขาก็ดีใจมาก และมีการโพสต์ลง Instagram และโซเชียลต่างๆ พอลกลับไทยทุกคนก็มาส่งพวกเราอบอุ่นมากๆครับ

ใครที่คิดว่าการมาที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 เดือนมันน้อยไปหรือไม่ น่าได้อะไรกลับมาหรือ คิด  
ผิดคิดใหม่ได้เลยเพราะการที่ได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งพี่ และประสบการณ์อื่นๆอีกมากมายที่เราอาจไม่ได้รับกัน  
ทุกคน หวังว่าน้องๆรุ่นต่อไปจะไปและสร้างชื่อให้กับพวกพี่และทางมหาวิทยาลัยด้วยนะ แนะนำให้ไปเลย  
สนุกกว่าที่ทุกคนจะคิดได้แน่นอน

นายธนาริป์ โกมลหิรัญย์

59111088-7

รูปถ่ายบางส่วน of โครงการแลกเปลี่ยนที่ Aomori





นายธนธิป โกมลหิรัญย์ สาขา AE